



การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน  
เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



นางสาวมลธิรา	สุทธิวิวัฒน์
นางสาวปรีศนา	แสงเมฆ
นางสาวชนิสรา	นางวงศ์
นายสรารุณี	ยงรัมย์
นายอนุสรณ์	คงคาเพชร

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 763 401  
ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจำภาคการศึกษาค้น ปีการศึกษา 2556

## บทคัดย่อ

เรื่อง	การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
ผู้วิจัย	นางสาวมลธิรา สุทธิวิวัฒน์ นางสาวปริศนา แสงเมฆ นางสาวชนิสรา นางวงศ์ นายสรารุติ ยงรัมย์ นายอนุสรณ์ คงคาเพชร
ปีการศึกษา	2556

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ปัจจัยกระตุ้นส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ข่าวสาร อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านผลที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านการตระหนักถึงปัญหาอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปกับการมีส่วนร่วมของการประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน สำหรับการศึกษอาชีพและ รายได้แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันสำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยกระตุ้นกับการมีส่วนร่วมของการประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีด้านการรับรู้ข่าวสารผลที่คาดว่าจะได้รับการตระหนักถึงปัญหา ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน